



เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากแบบผูกพันและการขอใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน

1.1 ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น และจะต้องฝากเงินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการกำหนดไว้ใน การเปิดบัญชี เป็นระยะเวลา 24 งวด หรือ 36 งวด ตามที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการกำหนดไว้ใน การเปิดบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน โดยให้ถือว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวครบกำหนด ระยะเวลาการฝากเงินเมื่อครบกำหนด 1 เดือน นับจากวันที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการนำเงินเข้าฝากงวดสุดท้าย (“วันครบกำหนด”) ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และจำนวนเงินฝากสูงสุด ต่อ 1 บัญชี รวมทั้งวิธีการฝากเงินจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

1.2 ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ในวันเปิดบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน และภายหลังจากวันเปิดบัญชีดังกล่าว จนกว่า บัญชีจะครบกำหนด ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการไม่มีบัญชีเงินฝากประเภทเดียวกันนี้อยู่กับธนาคารพาณิชย์อื่น

1.3 กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะถอนเงินในบัญชีเงินฝากแบบผูกพันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการ ฝากเงิน ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องถอนเงินฝากทั้งหมดคราวเดียวทั้งจำนวนและปิดบัญชีเงินฝากแบบผูกพันตามขั้นตอนและ วิธีการที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1.3.1 กรณีที่ได้มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากแบบผูกพันเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่องไม่ถึง 3 งวด นับจาก วันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากแบบผูกพันงวดแรก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ

1.3.2 กรณีที่ได้มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากแบบผูกพันเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป นับ จากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากแบบผูกพันงวดแรก แต่ไม่ถึง 24 งวด หรือ 36 งวด (แล้วแต่กรณี) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารประกาศ จะจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน (“อัตราออมทรัพย์ต่ำสุด”) ณ วันถอนเงินฝากแบบผูกพัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงหลังหลัง หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก

1.4 กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการนำเงินเข้าฝากจนครบกำหนดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ใน การเปิดบัญชีและปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของธนาคารถูกต้องครบถ้วนแล้ว และยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่กรมสรรพากรกำหนดแล้ว ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ ขอใช้บริการ 1 คน จะได้รับสิทธิดังกล่าวสำหรับบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน 1 บัญชี ไม่ว่าจะเปิดบัญชีผ่านช่องทางใดก็ตาม

1.5 กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการไม่นำเงินเข้าฝากเกินกว่า 2 งวด ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริการจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากตามข้อ 1.4 ข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี หากผู้ ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยังคงนำเงินฝากเงินจนครบจำนวนงวด ตามที่ระบุไว้ใน การเปิดบัญชี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝาก ดังกล่าวในอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดไว้สำหรับเงินฝากแบบผูกพันตามประเภทของเงินฝากดังกล่าวให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริการหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบ ว่า การ ฝากเงินดังกล่าวมีผลเป็นการขยายวันครบกำหนดออกไป และให้ถือว่าครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินเมื่อครบกำหนด 1 เดือน นับ จากวันที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการนำเงินเข้าฝากงวดสุดท้าย (งวดที่ 24 หรืองวดที่ 36 แล้วแต่กรณี)

1.6 กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการไม่นำเงินเข้าฝากติดต่อกันเป็นเวลา 4 งวด (สำหรับบัญชีเงินฝากแบบผูกพันที่มีกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน 24 เดือน) หรือติดต่อกันเป็นเวลา 7 งวด (สำหรับบัญชีเงินฝากแบบผูกพันที่มีกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน 36 เดือน) นับจากวันที่นำเงินเข้าฝากครั้งสุดท้าย ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากได้อีกต่อไป แต่จะต้องมาดำเนินการถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากแบบผูกพันตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

1.7 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน หากผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยังมีได้ถอนเงินฝากและดอกเบี้ยของเงินฝากทันทีในวันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสำหรับยอดเงินฝากและดอกเบี้ยของเงินฝากดังกล่าวในอัตราที่เท่ากับอัตราออมทรัพย์ต่ำสุด ณ วันที่ถอนเพื่อปิดบัญชี ซึ่งจะคำนวณตามระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ทบต้นจนกว่าจะมาปิดบัญชี

2. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีแบบคำสั่งประจำ (STANDING ORDER) (“บริการ STANDING ORDER”) กับธนาคาร ให้ถือว่าเอกสารนี้เป็นคำขอใช้บริการ STANDING ORDER โดยผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป (ถ้ามี)

2.1 ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักและโอนเงินจากบัญชีหักชำระเงินตามวันที่ที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการกำหนดไว้ในการเปิดบัญชีเงินฝากของทุกเดือน ในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการกำหนดไว้ในการเปิดบัญชีจนครบจำนวนงวดที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการกำหนดไว้ในการเปิดบัญชี

2.2 ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารจะหักและโอนเงินจากบัญชีหักชำระเงิน เฉพาะในกรณีที่บัญชีหักชำระเงินมียอดเงินเพียงพอให้ธนาคารสามารถหัก และโอนเงินจากบัญชีได้เท่านั้น ในกรณีเงินในบัญชีหักชำระเงินไม่มี หรือมีแต่ไม่เพียงพอไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ธนาคารไม่จำเป็นต้องหัก และโอนเงินจากบัญชีหักชำระเงินงวดนั้นแต่อย่างใด โดยผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากแบบผูกพันสำหรับงวดนั้นเอง ตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกำหนด

2.3 ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักและโอนเงินจากบัญชีหักชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากแบบผูกพันที่ธนาคารได้จัดทำขึ้นมีความถูกต้องทุกประการ โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งการหักและโอนเงินจากบัญชีหักชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากแบบผูกพันแก่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ และไม่ต้องทำหลักฐานการหักและโอนเงินใดๆ มอบให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ เนื่องจากผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบรายการหักและโอนเงิสดังกล่าวนั้นจากสมุดเงินฝาก และ/หรือรายงานการเดินบัญชี (Statement) ได้ด้วยตนเอง

2.4 ในการหักและโอนเงินจากบัญชีหักชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด และในกรณีที่มีค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการหักและโอนเงิสดังกล่าว ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีหักชำระเงิน และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือมีสิทธิขอรับคืนจากธนาคาร รวมทั้งเงินที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร เพื่อชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นนอกเหนือจากบัญชีหักชำระเงิน ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป

2.5 ในกรณีที่บัญชีหักชำระเงิน และ/หรือบัญชีเงินฝากแบบผูกพันได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงให้เงื่อนไขยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีหักชำระเงิน และ/หรือบัญชีเงินฝากแบบผูกพันที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วย

2.6 ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริการ STANDING ORDER นี้มีผลบังคับจนกว่าธนาคารจะได้บอกเลิกการให้บริการ หรือจนกว่าผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกำหนด

3. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี / ผู้ขอใช้บริการ ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการเปิดบัญชีเงินฝากแบบผูกพันขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ (AUTO RENEW) (“บริการ AUTO RENEW”) ให้ถือว่าเอกสารนี้เป็นคำขอใช้บริการ AUTO RENEW โดยในการให้บริการ AUTO RENEW ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้บริการ STANDING ORDER กับธนาคาร เพื่อการโอนเงินจากบัญชีหักชำระเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากแบบผูกพันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีหักชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ รวมทั้งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป (ถ้ามี)

3.1 บัญชีเงินฝากแบบผูกพันที่จะเปิดขึ้นใหม่โดยอัตโนมัตินี้ จะต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ต่อเนื่องกับบัญชีเงินฝากเลขที่เดิมเท่านั้น

3.2 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินในบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารโอนเงินฝากพร้อมทั้งดอกเบี้ยของเงินฝากแบบผูกพันเข้าบัญชีหักชำระเงินทันที และให้ถือว่าผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้ขอเปิดบัญชีเงินฝากแบบผูกพันบัญชีใหม่กับธนาคาร โดยมีกำหนดระยะเวลาการฝากเท่ากับบัญชีเงินฝากแบบผูกพันเดิมโดยอัตโนมัติ รวมทั้งให้ธนาคารเริ่มต้นหักเงินจากบัญชีหักชำระเงิน และโอนเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากแบบผูกพันที่เปิดขึ้นใหม่ต่อไป ตามจำนวนเงินและตามกำหนดเวลาและจำนวนงวดที่ได้ตกลงไว้เดิมทุกเดือน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้บริการ STANDING ORDER เช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าธนาคารจะบอกเลิกการให้บริการ หรือผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะบอกเลิกการให้บริการ AUTO RENEW และ บริการ STANDING ORDER ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อนึ่ง กรณีที่บัญชีหักชำระเงิน และ/หรือบัญชีเงินฝากแบบผูกพันของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการถูกอายัด หรือเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวถูกอายัด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ AUTO RENEW ได้ทันที

4. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่ายดอกเบี้ยในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ

5. ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากแบบผูกพันได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนดำเนินการ ด้วยการปิดประกาศ ณ สำนักงานหรือสาขา และ/หรือ ประกาศบนเว็บไซต์ธนาคาร และ/หรือ ด้วยวิธีการที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม ยกเว้นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมที่ส่งผลให้ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเกิดภาวะหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการก่อน

6. เงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท (“เงื่อนไขทั่วไป”) ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขนี้ทุกประการ